

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>บอร์ดสปสช.สอบข้อเท็จจริง บ.คอมพ์ทุจริต</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุมบอร์ดสปสช. มีการพิจารณาวาระ "รายงานข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เครือข่าย" โดยนพ.จรัส ตฤณวุฒิปงษ์ ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ และนายสมใจ ไตศุภวรรณ ประธานคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานว่า ปี 2557 สปสช. มีการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทดังกล่าวได้รับคัดเลือก แต่ภายหลังพบว่ามีกรณียื่นเอกสารเท็จ โดยสตง.ทำหนังสือสอบถามรายละเอียดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีหนังสือเสนอแนะให้แก้ไขข้อบังคับสปสช. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2546 ในส่วนของการลงทะเบียนผู้ทำงาน</p> <p>นพ.ชูชัย ศรชำนิ รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ข้อเท็จจริงคือ หน่วยงานภายในสปสช.เป็นผู้ตรวจพบความผิดปกติการเสนอราคาด้วยเอกสารที่ไม่เป็นปัจจุบันตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ จึงถือว่าเป็นการยื่นเอกสารที่เป็นเท็จ ซึ่งขณะนั้นมีคำถามว่าการติดตั้งระบบได้ดำเนินการไปแล้ว หากยกเลิกจะเกิดปัญหาหรือไม่ และจะสามารถนำเอกสารที่อัปเดตมาใช้ได้หรือไม่ แต่ได้รับการท้วงติงว่าไม่สามารถทำได้ ทำให้เวลาล่วงเลยไป ประกอบกับมีปัญหาการเลื่อนกำหนดวันส่งมอบอีก</p> <p>ล่าสุด ในการประชุมบอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาและเป็นมติว่า ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าการนำเสนอเอกสารที่ไม่เป็นปัจจุบันเป็นไปด้วยเจตนาหรือไม่ และจะต้องยกเลิกสัญญาหรือไม่ อย่างไร เบื้องต้น รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ดฯ ได้มอบให้ นพ.จรัส เป็นผู้รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการจากภายนอก อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลังสาธารณสุข มาร่วมพิจารณาตรวจสอบ โดยขอให้ตั้งคณะกรรมการฯ ภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้บริหารสปสช.ทุกคนยินดีให้ความร่วมมือ</p>
มติชน คอลัมน์คนตามข่าว	<p>เลขาธิการ สปสช.</p> <p>-เสนอประวัติ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.คนใหม่ จบแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามธิบดี ปี 2525 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2540 และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2546 เคยเป็นผอ.รพ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด, ผอ.รพ.นครบุรี จ.นครราชสีมา, ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 8 จ.สระบุรี, นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์, นพ.สสจ.สิงห์บุรี หลังจากนั้นได้รับตำแหน่ง ผอ.สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา และผอ.สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7 ขอนแก่น</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>เร่งรัดกระบวนการขึ้นทะเบียนยา</p> <p>-เสนอสรุปข่าวการใช้ ม. 44 ให้อย.เร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยา และปฏิรูประบบการอนุญาต ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะต้องมีการตั้งอนุกรรมการที่มียกประกอบจากผู้แทน อย. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนจากสมาคม/มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกระทรวงการคลัง เพื่อทำหน้าที่กำหนดค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากผู้ยื่นคำขอ เพื่อนำเงินนี้ไปใช้ในกิจการต่าง ๆ โดยไม่ต้องส่งเงินคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งอย.ได้เปิดรับฟังความเห็นไปแล้ว 1 ครั้งเมื่อปลายเดือนก่อน และจะมีการประชุมรับฟังความเห็นอีกครั้งก่อนที่จะประกาศกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2560</p> <p>โดยเบื้องต้น จะเรียกเก็บค่าขึ้นทะเบียนยาสามัญจาก 2,000 บาท เป็น 40,000-60,000 บาทต่อรายการ บวกกับค่าทดสอบชีวสมมูลอีก 30,000 บาท ทำให้การขึ้นทะเบียนยาสามัญจะต้องใช้เงินถึง 70,000-90,000 บาท และยังมียาผู้เชี่ยวชาญอ่านทะเบียนยา ซึ่งจากเดิมไม่เคยเก็บ ส่วนยาใหม่ได้รับการอนุมัติโดยไม่ให้เรียกเก็บ ทำให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตยาในประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาสามัญ มีราคาขายต่ำกว่ายาที่มีสิทธิบัตร ทำให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มีต้นทุนเพิ่มขึ้น แต่ขึ้นราคาขายไม่ได้ เพราะอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542</p> <p>ส่วนผลกระทบต่อระบบสุขภาพ เมื่อเอกชนไม่สามารถทำกำไรจากการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพออกวางตลาด จะทำให้ไม่มีการลงทุนพัฒนานวัตกรรม และหากผู้ผลิตยาต่างประเทศที่มีสิทธิบัตรกำหนดราคาสูง ผู้ผลิตยาสามัญในประเทศ จะไม่สามารถแข่งขันได้ ทำให้ยามีราคาแพงและรัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้น ดังนั้น รัฐบาลควรพิจารณาแนวทางเพื่อให้เอกชนปรับตัวได้ เช่น ปรับขึ้นเป็นระยะๆ จากนั้นจึงมาวิเคราะห์ผลกระทบและปรับแนวทางอีกครั้ง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพฯ</p> <p>-เสนอบทความพิเศษ จากกรมควบคุมโรค เรื่อง ร่างพ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทางออกสุขภาพแรงงานนอกระบบ โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พยายามผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้ร่างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยกฎหมายนี้จะทำให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองเรื่องสุขภาพอนามัยได้ดีขึ้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าจากข้อมูล ของสคร.ที่ 1 จ.เชียงใหม่ พบว่าในภาคเหนือมีหมอกควันกระจายในหลายพื้นที่ ที่ต้องเฝ้าระวังมาก คือ อ.เมือง จ.ลำพูน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.พะเยา และ อ.เมือง จ.แพร่ ส่วนพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยหมอกควันเกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มี 2 พื้นที่ คือ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 158 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 169 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้านเป็นเวลานาน โดยเฉพาะบุคคลในกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพง่ายกว่าคนทั่วไป คือ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอักเสบ หอบหืด ภูมิแพ้ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ หากจำเป็นต้องอยู่นอกอาคาร ควรสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.พ. มีรายงาน ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ ที่เฝ้าระวังทั้งสิ้น 51,612 ราย โดยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด แต่ยังไม่พบผู้ป่วยสูงผิดปกติใน 4 กลุ่มโรคดังกล่าว</p> <p>นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีสถานการณ์ไฟป่าใน 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน พะเยา สุราษฎร์ธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายของพื้นที่ป่า ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลดและควบคุมการเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะการงดการเผาริมทาง งดการเผาในพื้นที่ป่าและไฟป่า รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนงดเผาขยะเศษวัสดุการเกษตร และกิ่งไม้ใบหญ้า เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และให้ฝ่ายปกครองลงไปทำความเข้าใจกับประชาชนว่าการเผาผิดกฎหมาย ขอให้ประชาชนนำวัสดุไปรีไซเคิล หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นแทนการเผา</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสดnew)108</p>	<p>ประชุมเอตส์ชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอตส์ เปิดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอตส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายประชารัฐกับการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพ ด้านโรคเอตส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” มั่นใจไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่สามารถยุติปัญหาเอตส์ได้ภายในปี พ.ศ.2573 จะไม่มีเด็กแรกเกิดติดเชื้อ ส่วนผู้ใหญ่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อปี</p> <p>ด้านนักวิจัยศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของสถานที่พำนักของชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2549-2559” ว่าข้อมูล 10 ปี ชายรักชายในไทยพบคู่นอนชั่วคราวบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น แต่พบในเซานา ผับ ลดลง กลุ่มหาคู่นอนชั่วคราวส่วนใหญ่อายุน้อยกำลังศึกษา เรียนต่ำกว่า ป.ตรี ส่วนชายอายุน้อย มีการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป มักจะหาคู่นอนชั่วคราวที่ติสโก/ผับ ทั้งนี้ จากข้อมูลในปัจจุบันระบุว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทยมีการระบุตัวตนว่าเป็นเกย์มากที่สุดเ็นเอเชีย และปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ให้บริการ หรือการสร้างกลุ่มเฉพาะในเฟซบุ๊กหลากหลาย ทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคเอตส์และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น ดังนั้น องค์กรที่ทำงานด้านนี้ต้องผลิตสื่ออินเทอร์เน็ตในการให้ข้อมูลแทนรูปแบบเดิมๆ และต้องทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย
ไทยรัฐ คอลัมน์หะหะพาที	<p>นโยบายมีลูกเพื่อชาติ</p> <p>เสนอบทความ กระทรวง “เพศสัมพันธ์” อาจจำเป็นสำหรับอนาคต ว่า ได้อ่านข่าวรัฐบาลสเปนตั้งกระทรวงเพศสัมพันธ์ หรือ Ministry of Sex เพื่อกระตุ้นให้ครอบครัวสเปนมีลูกมากขึ้น เนื่องจากกำลังเผชิญปัญหาด้านวิกฤติของประชากร ซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องซ้ำชั้น แต่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่หลวงทุกประเทศในอนาคต เช่น ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่า ขณะนี้หญิงไทยแต่งงานน้อยลงและช้าลง และถึงแต่งงานแล้วก็ยังไม่ยอมมีบุตรหรือมีบุตรช้าลง ส่งผลให้อัตราเพิ่มประชากรไทยจากร้อยละ 2.7 ในปี 2513 เหลือเพียงร้อยละ 0.4 ในปี 2558 และหากไม่มีการดำเนินมาตรการใดๆ จะเป็นร้อยละ 0.0 ใน 10 ปีข้างหน้า หรืออัตราเกิดเท่ากับอัตราตาย ทำให้จำนวนประชากรไม่เพิ่มขึ้น</p> <p>แม้ปัญหาจะยังไม่หนักเท่าสเปน แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็น่าเป็นห่วงอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงไว้ อาจจะถึงเวลา ที่เราจะต้องเริ่มณรงค์เรื่องนี้กันอย่างจริงจัง และอาจต้องตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมารับผิดชอบแบบสเปนบ้าง</p>
คมชัดลึก เดลินิวส์ ข่าวสด เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>รพ.บุรีรัมย์ แผลงอาการแม่หญิงลี</p> <p>-เสนอข่าว นางบุญล้อม ศรีจุมพล อายุ 61 ปี มารดาของนักเรียนหญิงสาวชื่อดัง “หญิงลี ศรีจุมพล” ถูกรถปิกอัพพุ่งชน ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดคั่งในสมอง ถูกนำตัวส่งรพ.นาโพธิ์ ก่อนนำตัวไปรักษาต่อที่ รพ.บุรีรัมย์ เพื่อเข้ารับการรักษาผ่าตัดสมอง</p> <p>นพ.ธนภณ งามมณี นายแพทย์ชำนาญการศัลยกรรมระบบประสาท รพ.บุรีรัมย์ แผลงข่าวชี้แจงอาการบาดเจ็บของนางบุญล้อม ว่า หลังผ่าตัดสมองด้านขวาของคนไข้ พบสัญญาณการตอบสนองดีขึ้น ส่วนสมองด้านซ้ายต้องรอเอกซเรย์เพื่อประเมินดูอาการอีกครั้ง ภาวะโดยรวมถือว่ายังไม่ฟื้นคืนอันตราย ด้าน หญิงลี กล่าวขอบคุณแพทย์และพยาบาลมาก ๆ ที่ได้ช่วยเหลือคุณแม่อย่างเต็มที่ และตั้งใจว่าจากนี้ก็จะซื้อเก้าอี้สำหรับญาติผู้ป่วยบริจาคให้ทางรพ. และจะพยายามทำบุญกุศลให้มากขึ้น</p>
เดลินิวส์	<p>กทม.ติดตั้งเครื่อง AED</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กทม.ได้มีแนวทางการติดตั้งเครื่องเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED ซึ่งอยู่ระหว่างสำนักการแพทย์พิจารณาจุดติดตั้งที่เหมาะสม และฝึกอบรมการใช้เครื่อง AED กับบุคลากรและประชาชน ซึ่งมีการอบรมการใช้งานเครื่อง AED ไปแล้วกว่า 500 คน โดยจะเริ่มติดตั้งในสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต หน่วยราชการในสังกัด กทม.และพื้นที่ออกกำลังกายต่าง ๆ เช่น สวนสาธารณะ ศูนย์กีฬา ภายในปี 60 นี้</p>
กรุงเทพธุรกิจ โลกวันนี้	<p>บลูมเบิร์กชี้ไทยทุกข์น้อยสุด</p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวบลูมเบิร์ก เผยไทยติดอันดับประเทศมีความทุกข์น้อยที่สุดในโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากการสำรวจทั้งหมด 65 ประเทศ ขณะเวเนซุเอลา ติดอันดับ 1 ประเทศมีความทุกข์มากที่สุด 3 ปีซ้อน โดยบลูมเบิร์กได้รวบรวมข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและว่างงานใน 65 ประเทศ จัดทำเป็นดัชนี และสรุปข้อมูลแบบง่าย ๆ จำกัดขอบเขตของคำว่า “ความทุกข์ลำเค็ญ” ไว้เฉพาะที่เป็นผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อและว่างงานเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นในชีวิตประจำวัน</p>
ประชาสัมพันธ์, สวท.	<p>สธ.จัดสรรงบก่อสร้าง รพ.สามชุก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีทำบุญ วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 4 ชั้น รพ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ พร้อมกล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญของนโยบายการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขในทุกๆ ด้าน คำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดกับสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายรพ.สต.ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและประชาชนอย่างมีคุณภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ซึ่ง จ.สุพรรณบุรี ได้รับการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 69,200,000 บาท</p>
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p>ร้องเรียนรพ.สต.นางแล</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Nu NaratHip แจ้งร้องเรียนการให้บริการของรพ.สต. นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ว่า ให้บริการแย่มาก คนไข้ไปตัดไหมก็ทำรุนแรง ส่วนเด็กเป็นไข้พยาบาลก็ไม่มารักษา ให้เหตุผลว่ายังไม่ถึงเวลาทำงานคือบ่ายโมง และมัวแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ จนชาวบ้านแถวนั้นเรียกที่นี้ว่า โรงฆ่าสัตว์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p>คลินิกเดือน</p> <p>- ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Ketwadee Panjanda แจ้งให้ตรวจสอบเฟซบุ๊กชื่อ “กุลทีรา แล้วลี” ซึ่งโพสต์ภาพการบริการทำเมโสหน้าใส โฆษณาว่าไม่อันตราย ราคาถูกเพียงหลักร้อย ไม่ต้องไปถึงคลินิกซึ่งราคาแพง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>การตรวจสอบวัคซีน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วัคซีนทุกรุ่นการผลิต ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและผลิตในประเทศ ก่อนนำออกสู่ตลาดจะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพจากสถาบันชีววัตถุ ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมคุณภาพภาครัฐด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก</p> <p>สำหรับวัคซีนไขหวัดใหญ่ เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสจะมีอายุ 1 ปี ฉีดได้ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถป้องกันโรคได้ประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นระดับภูมิคุ้มกันจะลดลง และจะป้องกันได้ในไวรัสสายพันธุ์ที่ตรงกับที่ผลิตวัคซีนเท่านั้น</p>
สยามรัฐ	<p>ผลตรวจอาหารเสริมเซเวนเดย์ฯ ใส่สารต้องห้าม</p> <p>- เสนอข่าว อย.ประกาศผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างอาหารของ บริษัท คอสมา แล็บ จำกัด แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กทม. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เซเวนเดย์ เซเวนดี โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน Sibutramine จึงเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>- เสนอสกู๊ปข่าว สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในฐานะโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญดูแลรักษาโรคเด็กที่ยุงยาก ชับซ้อน และเป็นหน่วยงานที่มีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านไขเลือดออก แนะนำการป้องกันโรคไขเลือดออก 3 ขั้นตอน เปรียบเสมือนเป็นการสร้างเกราะภูมิคุ้มกัน 3 ชั้น โดยเกราะชั้นที่ 1 คือ การฉีดวัคซีนแบ่งเป็น 3 เข็ม ระยะห่างกัน 6 เดือน ไม่แนะนำให้ฉีดในเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี สามารถป้องกันโรคได้ถึง 70% เกราะคุ้มกันที่ 2 คือ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเกราะคุ้มกันที่ 3 คือการไปพบแพทย์เมื่อป่วยเป็นไข ควรติดตามอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีปัญหาสุขภาพเด็กหรือมีข้อสงสัยโรคไขเลือดออก ดูรายละเอียดที่ www.childrenhospital.go.th</p>
แนวหน้า	<p>เดือนสีเส่นนำผสมน้ำยาข้อมผสม</p> <p>- เสนอข่าว รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีไซเซียมมีเดียได้โพสต์ภาพหญิงสาวต่างชาติเพ้นท์สีเส่นนำตามร่างกายแล้วเกิดอาการแพ้ ส่งผลให้มือเป็นแผลพุพองตรงจุดที่เพ้นท์ว่า สีเส่นนำปกติจะทำมาจากสมุนไพรธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยพบว่ามีผู้แพ้ แต่ในปัจจุบันพบว่าตามท้องตลาดของประเทศไทยมักผสมสารข้อมผสมในสีเพ้นท์เส่นนำ เพื่อให้เกิดความคมชัด และมีสีเข้มกว่าสีธรรมชาติ ผู้นิยมเพ้นท์เส่นนำจึงควรเลือกร้านที่น่าเชื่อถือ ใช้สีเส่นนำธรรมชาติ โดยสังเกตสีที่เข้มทำเส่นนำ หากมีสีเข้มหรือทำให้เกิดสีที่ออกดำชัดเจนมาก อาจมีส่วนประกอบของฟิฟตีอะลาเฟลานินไดเอมีน ที่ทำให้เกิดการแพ้ค่อนข้างง่าย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>มช.ปลูกถ่ายตับ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สันหวิษญ์ จันทรังสี อาจารย์ประจำหน่วยระบบทางตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กล่าวว่า คณะแพทย์ฯ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ได้กลับมาทำการปลูกถ่ายตับอีกครั้ง หลังจากทำในเด็กสำเร็จ ในปี 2552 ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการปลูกถ่ายตับ 8 คน ซึ่ง 2 ใน 8 เป็นการผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้มีชีวิตให้ผู้รับ ทั้งจากภรรยาให้สามี และลูกสาวให้มารดา</p>
แนวหน้า, สยามรัฐ	<p>ตรวจจับชายยาต้องห้าม</p> <p>- เสนอข่าว พล.ต.ต.ประเสริฐ พัฒนาคี ผบก.ปคบ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อย. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เข้าจับกุม นายจิระพงษ์ ทับศรี อายุ 34 ปี ที่ปริมณียปากเกร็ด จ.นนทบุรี ขณะกำลังส่งยา ترامาดอล 1,000 เม็ด ยาเพอร์ทิดอม 170 เม็ด ทางปริมณียไปให้ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา จากนั้นเข้าตรวจค้นบ้านนายจิระพงษ์ เลขที่ 99/162 หมู่ 5 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พบยา ترامาดอล อีก 2,200 เม็ด และยาเพอร์ทิดอม 750 เม็ด จึงนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาครอบครองหรือจำหน่ายสารควบคุมโดยผิดกฎหมาย</p>
เดลินิวส์	<p>คนเรื้อรัง 80% แก่-ป่วยทางจิต</p> <p>- เสนอข่าว นายนิ สรารี่ เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน กล่าวว่า จากผลสำรวจพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบมีคน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ใช้ชีวิตในที่สาธารณะมากที่สุดในประเทศ จำนวนกว่า 3,000 คน ซึ่งกว่า 80% เป็นบุคคลในกลุ่มจิตเวชและผู้สูงอายุ ภาครัฐจะต้องแก้ปัญหาโดยนำเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตามกฎหมาย หากเป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ต้องส่งไปโรงพยาบาลเพื่อทำการดูแลรักษา ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ ต้องส่งตัวกลับสู่ครอบครัว และเร่งให้ความรู้ในการดูแลบุคคลกลุ่มดังกล่าว ป้องกันการทอดทิ้ง
สยามรัฐ,แนวหน้า	<p>อัตราจัดเก็บค่าขยะใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นายจักษุพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงการพิจารณาจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ว่า กฎกระทรวงสาธารณสุขฉบับอัตราขึ้น เมื่อ ก.ย.59 ซึ่งกทม.อยู่ระหว่างพิจารณาร่างข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยให้สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากที่สุด คาดว่ากลางปี 60 จะประกาศใช้ได้ โดยมีแนวคิดที่ว่าแม้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ จะกำหนดอัตราเดิมที่ 350 บาท/เดือน แต่กทม.คำนวณต้นทุนกระบวนการจัดการมูลฝอย คือ 226 บาท/เดือน ระยะเวลาเก็บ 30% ของต้นทุน ประมาณ 70 บาท/เดือน 10 ปี ต่อมา เก็บ 60% และ 15 ปีต่อมาเก็บ 226 บาท/เดือน โดยให้พนักงานรักษาความสะอาดที่เก็บค่าขยะตามบ้านเก็บ ค่าบำบัดน้ำเสียด้วย</p>
เว็บไซต์ sanook.com	<p>เด็ก 4 ถูกทำร้ายทางเพศ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.เมย์ (นามสมมติ) พาลูกสาวเข้าพบเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.บางปู อีกครั้ง หลังจากเคยได้แจ้งความ ว่า ลูกสาววัย 4 ขวบถูกเพื่อนชายร่วมชั้นเรียนอนุบาล โรงเรียนเอกชนชื่อดัง ย่านบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ ใช้นิ้วแหย่ที่อวัยวะเพศจนได้รับบาดเจ็บ บวมอักเสบ เนื่องจากโรงเรียนไม่ติดต่อผู้ปกครองของเด็กชาย มาเจรจาค่ารักษาพยาบาลและค่าจิตแพทย์ โดยหลังเกิดเหตุเด็กมีอาการซึมเศร้าต้องบำบัดทางจิตวิทยา</p>
New)108 เดลินิวส์	<p>ใช้หัวदनก</p> <p>-เสนอข่าว สภาผู้ส่งออกไข่และสัตว์ปีกสหรัฐฯ เผยว่า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง ระบุและจำกัดการนำเข้าไข่และสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ หลังมีรายงานพบการติดเชื้อใช้หัวदनกสายพันธุ์ เอช 7 ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในรัฐเทนเนสซี ส่งผลให้มีการกำจัดสัตว์ปีกในฟาร์มดังกล่าว 73,500 ตัว และจำกัดการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในฟาร์มอีก 30 แห่งในรัศมี 6 ไมล์ ทำให้เกาหลีใต้หันไปนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิล ชิลี ออสเตรเลีย แคนาดา ฟิลิปปินส์และไทย แทน</p>

